



CÔNG ĐOÀN THÁI BÌNH

Đưa Nghị quyết số 20-NQ/TW vào cuộc sống

Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 24/4/2008. Sau 15 năm thực hiện, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLD) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Triển khai sâu rộng, chỉ đạo quyết liệt

Để các tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên nắm rõ Nghị quyết số 20-NQ/TW, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cho 850 cán bộ công đoàn chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh. Các công đoàn ngành, liên đoàn lao động huyện, thành phố cũng tích cực tham mưu huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đoàn viên, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Qua đó giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bà Nguyễn Thị Diệu, Chủ tịch Công đoàn Công

ty TNHH Công nghiệp Tactician cho biết: Cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW, Công đoàn Công ty luôn chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLD). Đặc biệt, thời gian qua, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng Công ty vẫn bảo đảm đủ việc làm cho hơn 800 đoàn viên, NLD, tạo niềm tin cho NLD gắn bó với Công ty và tổ chức công đoàn. Trong năm 2023, Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Công ty, công đoàn cấp trên tặng quà cho 2.560 lượt đoàn viên, NLD với tổng số tiền 621 triệu đồng.

Đề Nghị quyết số 20-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 2 cuộc khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số công đoàn ngành, liên đoàn lao động huyện, thành phố, công đoàn cơ sở và điều tra nắm bắt thực trạng đội ngũ công nhân lao động tại 68 doanh nghiệp trên địa bàn

tỉnh với 1.600 CNVCLD tham gia trả lời khảo sát. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh tổng hợp và báo cáo tổng thể đánh giá về số lượng, cơ cấu, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề và bản lĩnh, nhận thức, tình hình việc làm, thu nhập, đời sống, điều kiện làm việc và quan hệ lao động của đoàn viên, CNVCLD. Trên cơ sở đó tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động số 31-CT/TU, ngày 25/12/2009 về xây dựng, phát triển đội ngũ công nhân lao động Thái Bình giai đoạn 2010 - 2015; tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 về "Xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Những kết quả đạt được

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát

triển các thành phần kinh tế, giai đoạn 2008 - 2023, đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình tăng nhanh cả về số lượng, chất lượng. Về cơ cấu, lao động khu vực nhà nước giảm, khu vực ngoài nhà nước tăng, nhất là lao động khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Hiện toàn tỉnh có 15 tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 1.647 công đoàn cơ sở với hơn 167.700 đoàn viên.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên về giai cấp công nhân được nâng lên. Vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLD ngày càng được khẳng định, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của đội ngũ công nhân lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

15 năm qua đã có 667.607 lượt đoàn viên, NLD được bồi dưỡng, đào tạo lại tay nghề. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị hành

chính sự nghiệp đưa công tác nâng cao trình độ học vấn cho cán bộ, công chức, viên chức. 100% đoàn viên, viên chức vào nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. 100% đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu nâng cao trình độ đều được tạo điều kiện về kinh phí và thời gian để học tập. Trong 15 năm, các cấp công đoàn đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 1.868 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, quy chế dân chủ, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi NLD. Qua kiểm tra đã yêu cầu chủ sử dụng lao động và kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách đối với NLD. Tỷ lệ, chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị NLD và đối thoại tại nơi làm việc tiếp tục được nâng lên. Hàng năm, có 95,3% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức,



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng công nhân năm 2023.

viên chức; 100% doanh nghiệp nhà nước và 75% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị NLD và các hình thức dân chủ khác theo quy định của pháp luật; 100% doanh nghiệp nhà nước và 68,2% doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Đến nay, toàn tỉnh có 340 bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết, đạt 70,25% trên tổng số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở. Ngoài ra, hoạt động chăm lo và phúc lợi cho đoàn viên được tập trung thực hiện với phương châm tăng số đoàn viên được thụ hưởng và định mức qua các năm. 15 năm qua, đã có hàng nghìn suất quà được trao tặng cho đoàn viên, NLD có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn với số tiền

hàng chục tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 441 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Đã thành lập và phát triển mới 522 công đoàn cơ sở; kết nạp 122.384 đoàn viên. Các phong trào thi đua ngày càng phát triển và hiệu quả được công đoàn cơ sở, NLD và doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia.

Bà Phạm Thị Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, NLD gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới nội dung,

phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp công đoàn. Kịp thời phối hợp với người sử dụng lao động giải quyết những ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, NLD, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLD. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến NLD, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, tập trung chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLD. Tích cực phát triển tổ chức công đoàn và đoàn viên khu vực kinh tế ngoài nhà nước; chăm lo bồi dưỡng đoàn viên ưu tú trong các doanh nghiệp để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

THU HOÀI

Tình nguyện vì cộng đồng

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng.

Năm 2023, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh có 39 cơ sở đoàn trực thuộc với gần 2.500 đoàn viên. Đa số đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức trong các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, có trình độ tương đối đồng đều; có điều kiện tiếp cận với khoa học kỹ thuật và nắm bắt, xử lý thông tin nhanh, chính xác và hiệu quả. Tuy nhiên, độ tuổi bình quân đoàn viên cao, điều kiện hoạt động ở một số cơ sở đoàn còn gặp nhiều khó khăn do số lượng đoàn viên không nhiều. Cán bộ đoàn có trình độ học vấn cao, nhiệt huyết với công việc nhưng chủ yếu là hoạt động kiểm nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên còn hạn chế. Mặc dù vậy, các cơ sở đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện, để lại ấn tượng tốt đẹp.

Theo anh Phạm Xuân Thủy, Bí thư Đoàn Khối: Dù có những khó khăn nhưng các cơ sở đoàn đã chủ động tăng cường vận động nguồn lực xã hội, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội. Các hoạt động tình nguyện tập trung vào các nội dung:



Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh trao quà cho người thân của bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới; hỗ trợ thanh thiếu nhi và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động tiếp sức đến trường, hiến máu tình nguyện; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Tính liên kết trong các hoạt động tình nguyện nhằm tạo ra những công trình, phần việc thanh niên có quy mô, giá trị lớn, tạo dấu ấn của thanh niên trong cộng đồng xã hội ngày càng được phát huy. Trong năm qua, toàn đoàn đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

cho gần 2.900 người, tặng 590 suất quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, học sinh. Các cơ sở đoàn thuộc khối đã tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện, thu được 720 đơn vị máu. Một số đoàn viên, thanh niên thuộc khối ý tế còn trực tiếp hiến máu cho bệnh nhân nguy trọng ca trực của mình, giúp bệnh nhân qua nguy hiểm.

Cũng theo anh Phạm Xuân Thủy: Để tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Khối hiệu quả, cán bộ đoàn các cấp trong Khối luôn trăn trở

với câu hỏi: Minh có gì và bà con trong tỉnh cần gì? Từ đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối lên kế hoạch chi tiết, cử người đi nắm bắt nhu cầu của người dân. Sau đó, bằng lượng hóa các công trình, phần việc sẽ được chuyển đến từng cơ sở đoàn trong Khối. Những công trình có giá trị lớn, phức tạp thì tuổi trẻ toàn Khối sẽ chung tay, góp sức, còn các công trình đơn lẻ, có phạm vi triển khai hẹp thì sẽ phát huy lợi thế của từng cơ sở đoàn. Mỗi cơ sở đoàn sẽ được "phân vai" thực hiện các hoạt động tình nguyện trong tổng thể chương trình của Đoàn Khối.

Anh Bùi Công Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí là hoạt động chủ đạo của tuổi trẻ Bệnh viện. Bên cạnh nguồn lực của Bệnh viện, Đoàn Thanh niên Bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đoàn trong Khối như Chi đoàn Bảo Thái Bình, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh trao cháo dinh dưỡng, quà, thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn.

Niềm vui của người già là được xã hội quan tâm, chăm sóc. Đối với họ, món quà lớn không chỉ đến từ vật chất, từ những cơ sở thuộc được hỗ trợ mà đến từ tình cảm chân tình của tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh dành cho. Ông Hoàng Xuân Doanh, xã Tây Lương (Tiền Hải) cho biết: Được các y bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc, quan tâm hỏi han, trò chuyện, tinh thần tôi phần chấn hẳn lên, yên tâm bệnh tình sẽ đỡ.

Trong tháng 1/2024, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh và Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh sẽ hợp nhất thành Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Với những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đặc biệt là phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh trước đây sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị trong thời gian tới.

XUÂN PHƯƠNG

Chung tay chăm lo để thiếu nhi vui tết cổ truyền

Còn gần 1 tháng nữa là đến tết Nguyên đán Giáp Thìn. Vui xuân đón tết, mỗi gia đình và toàn xã hội lại dành sự quan tâm chăm lo cho trẻ em để các em có một cái tết thực sự đầm ấm.

Từ tết Nguyên đán Giáp Thìn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch thăm hỏi, tặng quà các đối tượng nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, trong đó có trẻ em. Để bảo đảm mọi trẻ em được vui xuân đón tết, UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố bố trí kinh phí và vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em trong hộ nghèo. Tổ chức các hoạt động vui chơi để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp và phù hợp với điều kiện địa phương. Chú trọng việc bảo vệ sức khỏe, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, đề nghị UBND các huyện, thành phố vận động nguồn lực chăm lo cho trẻ em, ưu tiên thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh phải điều trị dài ngày. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ trẻ em, bảo đảm môi trường sống an toàn; phòng, tránh tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là đuối nước và tai nạn giao thông; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, hỗ trợ, can thiệp các vụ việc bạo lực, xâm hại, gây tổn hại khác cho trẻ em; phân công cán bộ thường trực theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em



Quan tâm, chăm lo cho trẻ em mỗi dịp lễ, tết là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

trước, trong và sau tết. Là địa phương nhiều năm liền làm tốt công tác chăm lo cho trẻ em, dịp tết Nguyên đán năm nay, huyện Quỳnh Phụ đã có kế hoạch cụ thể dành cho trẻ em. Để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho trẻ em được chăm sóc, học tập, vui chơi, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình dành cho trẻ em, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo bà Phạm Thị Thủy Mũi, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Bên cạnh việc tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội thì việc quan tâm chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chúng

tôi hết sức lưu ý. Năm nay, ngoài những suất quà của tỉnh tặng cho trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chúng tôi cũng đang tích cực vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà tết cho trẻ em trên địa bàn huyện.

Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư cho biết: Thời gian qua, Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức rất nhiều hoạt động an sinh xã hội như "Địa chỉ xanh tình nguyện", "Tiếp sức đến trường". Các hoạt động này chủ yếu hướng đến các đối tượng yếu thế, trong đó có thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị trên địa bàn huyện để tặng quà cho các em thiếu nhi. Chúng tôi cũng đã phát động chương trình "Tình nguyện mùa đông" và "Xuân tình nguyện" để huy động các nguồn lực tặng quà cho các em học sinh, trao tặng các em nhu yếu

phẩm, tặng học bổng để động viên các em vượt khó vươn lên trong học tập. Với phương châm để mọi trẻ em được tham gia một tết cổ truyền vui vẻ, an toàn và lành mạnh, chúng tôi định hướng, giáo dục trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống; tự tạo trò chơi, đồ chơi bổ ích, có lợi cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh được quan tâm trên tất cả các lĩnh vực. Nhất là vào những dịp lễ, tết, các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm chăm sóc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Với sự quan tâm chăm lo tích cực của các cấp, ngành và toàn xã hội, dịp tết cổ truyền này, thiếu nhi Thái Bình sẽ có những giây phút thực sự thoải mái, đầm ấm và ý nghĩa bên gia đình.

ĐỖ HỒNG GIA



Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn sử dụng thuốc cho người dân xã Đông Kinh (Đông Hưng).